



## การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จังหวัดนครปฐม ระยะ 5 ปีที่หก ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ด้วยจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จังหวัดนครปฐม ตามประกาศที่ อพ.สร. 75/2560 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการ ได้เชิญคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สร. – จังหวัดนครปฐมทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 และแผนแม่บท อพ.สร. – จังหวัดนครปฐม ระยะ 5 ปีที่หก โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน ดังนี้

- 1.) รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานสุรารักษ์ รักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ
- 2.) นางรัตนา เพ็ชรอุไร ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- 3.) นางสาวสุปราณี ลัมพวงแก้ว หัวหน้างานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สร.- มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ได้มาบรรยายถึงแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบของจังหวัด ซึ่งจะเน้นการศึกษาและสำรวจทรัพยากรจากชุมชน และโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้รู้และเข้าใจในทรัพยากร จนกระทั่งก่อเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนจากคนในชุมชนได้เอง โดยจังหวัดนครปฐมมีสถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งที่อยู่ในเขต อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นต้น ซึ่งสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่บุคลากรของจังหวัด ในการศึกษาและสำรวจทรัพยากร (ต้นทุนในท้องถิ่น) เพื่อหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ทุกอบต. ในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสำนักงานเขตการศึกษา ดำเนินการให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สร. – จังหวัดนครปฐม ต่อไป

ทั้งนี้ รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานสุรารักษ์ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะหรือเป็นวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการสำรวจพืชพรรณ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ โดยใช้อุทยานธรรมชาติวิทยาสวนสิริรุกชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นแหล่งเรียนรู้ได้



ข้อมูลข่าว: นางสาวสุปราณี สัมพงษ์แก้ว  
งานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล